

ศูนย์เลสิกโรงพยาบาลรามธิบดี (LASIK RAMATHIBODI CENTER)

มาตรฐาน ก้นสมัย ปลอดภัย แม่นยำ



“ดวงตา” เป็นหน้าต่างของหัวใจ

คำกล่าวนี้ เรามักจะได้ยินอยู่บ่อยครั้ง เพราะเชื่อว่าหากเรามองตาใครแล้ว เราก็จะทราบความรู้สึกของเขาได้ รวมทั้งในบางครั้งที่มีน้ำตาไหลออกมา ก็อาจแสดงออกได้ถึงอารมณ์ดีใจ เสียใจ ตื้นตันใจได้

แต่การใช้งานดวงตาในการมองของคนเรานั้นไม่เท่ากัน บางคนใช้เพื่อบมอง บางคนใช้เพ่ง บางคนใช้ถูกวิธี บางคนใช้มากเกินไป ส่งผลให้ดวงตาของเรามีภาวะที่ผิดปกติเกิดขึ้นแตกต่างกันไปได้อย่างเช่น ภาวะสายตาสั้น ภาวะสายตายาว ภาวะสายตาเอียง หรือภาวะสายตาคิดผิดปกติอื่นๆ ซึ่งด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ทันสมัย สามารถแก้ไขภาวะสายตาคิดผิดปกติเหล่านี้ได้ด้วยการใช้ “เลเซอร์” หรือที่เรารู้จักกันว่า “เลสิก”

“เลสิก” คือการนำแสงเลเซอร์มาใช้แก้ไขความผิดปกติของสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง โดยผู้ที่ได้รับการแก้ไขสามารถลดการพึ่งพาการใช้แว่นตา หรือไม่ต้องใช้แว่นตา หรือไม่ต้องใส่คอนแทคเลนส์ลงได้ ซึ่งในผู้สูงอายุที่มีภาวะสายยาวหรือสายตาสูงอายุ ที่ไม่สามารถอ่านหนังสือในระยะใกล้ๆ ได้ ก็ไม่สามารถทำเลสิกได้เช่นกัน

ที่ศูนย์เลสิกโรงพยาบาลรามธิบดี (LASIK RAMATHIBODI CENTER) ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ทำให้การรักษาแก้ไขภาวะสายตาคิดผิดปกติมาโดยตลอด ซึ่งได้รับมาตรฐานการรักษา มีเครื่องมือที่ทันสมัย ปลอดภัย และที่สำคัญมีความแม่นยำมากในการผ่าตัดรักษา



LASIK

ศูนย์เลสิกโรงพยาบาลรามาริบัติ
Ramathibodi LASIK Center

ผศ.พญ.วรินทร์ จักรไพวงศ์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาริบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์เลสิกว่า

ที่ศูนย์เลสิกแห่งนี้ให้บริการรักษาแก้ไขภาวะสายตาสั้น สายตาสั้น
กำเริบ สายตาสั้น สายตาสั้น สายตาสั้น สายตาสั้น สายตาสั้น สายตาสั้น
รวมทั้งสายตาสั้น สายตาสั้น สายตาสั้น สายตาสั้น สายตาสั้น สายตาสั้น
โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและมีมาตรฐานระดับสูงในการรักษา แยกชั้นกระจกตาด้วยเลเซอร์
ที่เรียกว่า Femto Second Laser (เฟมโต เซ็คคอนด์ เลเซอร์) ซึ่งในอดีตเรา
ใช้ใบมีดในการผ่าตัดแยกชั้นกระจกตาก่อนที่จะใช้ Excimer Laser (เอ็กไซเมอร์
เลเซอร์) ในการแก้ไขปรับความโค้งของกระจกตา แต่เนื่องด้วยการใช้ใบมีดจะ
ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างผ่าตัดได้ ดังนั้น จึงนำ
เลเซอร์ทั้ง Femto Second Laser และ Excimer Laser มาใช้ร่วมกัน ข้อดี
ก็คือ คนไข้มีโอกาสเสี่ยงที่เกิดข้อแทรกซ้อนน้อยลง มีความสบายในการผ่าตัด
ลดการเจ็บปวดลง รู้สึกสบายตามากขึ้นระหว่างการผ่าตัด



ภายในศูนย์เลสิกโรงพยาบาลรามาริบัติ ประกอบไป
ด้วย ห้องวัดสายตา ที่ใช้สำหรับการตรวจสายตาสั้น สายตาสั้น
ผิดปกติอย่างไร ก่อนทำการพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่ห้อง
ตรวจวิเคราะห์ โดยจักษุแพทย์จะทำการวิเคราะห์และประเมิน
แนวทางในการผ่าตัดแก่คนไข้ให้ได้รับทราบ หลังจากนั้นจะ
ทำการนัดวันเวลาเพื่อทำการผ่าตัดแก้ไขสายตาสั้น สายตาสั้น
ซึ่งจะ
รับการผ่าตัดที่ห้องผ่าตัดด้วยเลเซอร์ตามที่กล่าวมาข้างต้น

ศูนย์เลสิกโรงพยาบาลรามาริบัติ (LASIK RAMATHI-
BODI CENTER) เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่
20 มิถุนายน 2557 ผู้สนใจสามารถเข้ารับการรักษาแก้ไข
ปัญหาสายตาสั้นและสอบถามรายละเอียดค่าบริการได้ที่ **ศูนย์
เลสิกโรงพยาบาลรามาริบัติ (LASIK RAMATHIBODI
CENTER) โทร. 02-200-4588**